

# ประธานทปอ.ชี้ลดสอบโอเน็ต ต้องวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียก่อน

ประธาน ทปอ.ชี้ลดสอบ“โอเน็ต”เหลือ 5 วิชา ต้องวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียก่อน ขณะที่การสอบ“โอเน็ต”กระฉ่อนเว็บ ผอ.ขอผู้สังเกตการณ์บอกข้อสอบ สทศ.เด่นเร่งตรวจสอบ ยืนยันยังไม่ปักใจเชื่อแต่ก็ไม่ได้หนึ่งนอนใจ รอรายงานข้อมูล หากพบกระทำผิดหลักฐานชัดเจน ต้องเอาผิดแน่

ศ.ดร.ประสาธ สิบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงการณีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เสนอ รรมว.ศึกษาธิการ ลดการสอบโอเน็ต เหลือ 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พร้อมเตรียมนำเข้าที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการชี้ขาดนัดหน้า ขณะเดียวกันต้องรอ ทปอ.เห็นชอบด้วยว่า ตนทราบข่าวจากสื่อมวลชน และได้โทรศัพท์สอบถาม รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. เพื่อขอทราบรายละเอียด

ทั้งนี้ ผอ.สทศ.ได้บอกกับตนว่า ได้เสนอต่อ รรมว.ศึกษาธิการ ให้หารือกับ ทปอ.ด้วย ทั้งนี้ ทปอ.ก็ได้เชิญ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รรมว.ศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมกับ ทปอ. วันที่ 22 ก.พ.นี้ ที่ มทส. แต่ พล.ร.อ.ณรงค์ ตัดการกิจและมอบหมายให้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รรมช.ศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมกับ ทปอ.แทน ซึ่งก็คงต้องมีการหารือเรื่องนี้ในที่ประชุม

อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่ายังมีเวลาที่จะพิจารณาเรื่องนี้ เพื่อวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียของการลดการสอบโอเน็ต เนื่องจากคะแนนโอเน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการสอบแอดมิชชั่น ซึ่งคะแนนที่แตกต่างกันเพียง 1-2 คะแนน ก็มีผลอย่างมากต่อลำดับคณะที่นักเรียนเลือก ดังนั้น ผู้ออกข้อสอบจะต้องมีความเป็นกลาง ทปอ.จึงได้มอบหมายให้ สทศ.เป็นผู้จัดสอบโอเน็ต ทั้ง 8 กลุ่มสาระ แต่ในอนาคต หากมีนโยบายให้ โรงเรียนร่วมออกข้อสอบและให้

อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

## : ประธานทปอ.

คะแนนกลุ่มสังคมศึกษา ด้วย ก็อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ และสังคมก็จะตั้งคำถามถึงความเป็นธรรมในการให้คะแนน

“ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของกระทรวงศึกษาธิการ อาจไม่รู้ว่า คะแนนโอเน็ต นอกจากจะใช้เพื่อการเรียนจบชั้นม.6 แล้ว ยังใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยด้วย ที่สำคัญ ทปอ.คำนึงถึงความเป็นธรรมมากที่สุด ดังนั้นการให้โรงเรียนออกข้อสอบและให้คะแนนเอง จะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ เรื่องลดการสอบโอเน็ต จะต้องมีการเจรจากัน สอบถามความคิดเห็นของอธิการบดีทุกแห่งก่อนตัดสินใจ” ศ.ดร.ประสาธ กล่าว

ด้านรศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า ตามที่ สทศ.จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน (โอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา ประกาศผลวันที่ 15 มี.ค.และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 31 ม.ค. และวันที่ 1 ก.พ. ประกาศผลวันที่ 16 มี.ค. ซึ่งวันที่ 1 ก.พ.เป็นวันสุดท้ายของการสอบโอเน็ต ในระดับม.3 สอบทั้งหมด 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สำหรับภาพรวมในการจัดสอบ โอเน็ต ป.6 และ ม.3 ทั้งสองวันเป็นไปอย่างเรียบร้อย ยังไม่มีรายงานการทุจริตแต่อย่างใด และที่ผ่านมา สทศ.ได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต รวมทั้งเฝ้าระวังและเข้มงวดกับการกระทำหรือพฤติกรรมอันสุ่อไปในทางทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปีนี้ได้ออกระเบียบ สทศ.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.

2557 กำหนดโทษของนักเรียนผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบ กรรมการประจำศูนย์สอบ เพื่อป้องกันการทุจริต การสอบทุกประเภทที่จัดโดย สทศ. ตรงนี้สะท้อนว่าเราให้ความสำคัญต่อการป้องกันการทุจริต

ผู้สื่อข่าวรายงาน ในการสอบ โอเน็ต ระดับป. 6 ได้มีผู้ใช้ชื่อว่า “ครูพี่เหยิน” ตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดชื่อว่า เมื่อแฟนผมเป็นผู้สังเกตการณ์การสอบ โอเน็ต ป.6 “ผอ.ขอได้ไหมเด็กมันไม่ได้จริงๆ ผู้ใหญ่เค้าขอมา...” ระบุว่า แฟนซึ่งลงชื่อเป็นผู้สังเกตการณ์สอบโอเน็ต ป.6 ของ สทศ.ให้นักศึกษาเป็นผู้สังเกตการณ์ คุมการสอบ ซึ่งในช่วงเช้ารอบแรกที่ผู้อำนวยการเรียกพบชี้แจงตามปกติ และได้เรียกพบรอบสองซึ่งจะมีการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งครั้งนี้มีรองผอ.อีกสองสามคนนั่งด้วย โดยเนื้อหาในกระทู้อ้างถึงคำพูดว่า “ผอ.ขอได้ไหมเด็กมันไม่ได้จริงๆ ผู้ใหญ่เค้าขอมา...” อย่างไรก็ตาม เจ้าของกระทู้ระบุว่า แฟนซึ่งเป็นผู้หญิงรู้สึกกดดันและยอมแพ้ก็พบว่ามีการบอกข้อสอบจริง ทั้งระบุว่าสังเกตได้ว่ามีเด็กบางคนมีปัญหาอ่านหนังสือไม่ออก ขณะเดียวกันหลังสอบเสร็จช่วงเช้าผู้ที่ไม่สังเกตการณ์มีการไปสอบถามกับตัวเด็ก ซึ่งเด็กยอมรับว่าคุบรอบ 2-3 ข้อ แต่ภายหลังการสอบเสร็จสิ้นไปถามอีกครั้งสรุปว่ามีการบอกทุกวิชาอย่างละเอียดเล็กน้อย โดยผู้ตั้งกระทู้ระบุว่าแฟนซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ได้มีการเขียนบันทึกรายงานไปตามจริง

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ขณะนี้ทราบว่ามีการตั้งกระทู้ดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ไม่ได้หมายถึงเป็นการตรวจสอบเฉพาะที่มีการโพสต์ แต่เป็นการตรวจสอบตามปกติที่ทาง ศูนย์สอบจะต้องรายงานมายัง สทศ. ในส่วนของผู้สังเกตการณ์นั้น เนื่องจากการสอบ โอเน็ต ป.6 และม.3 มีเด็กจำนวนมาก สทศ.จึงขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) รับทำหน้าที่สังเกตการณ์สอบทั่วประเทศ ซึ่งทาง

# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 145,530  
Ad Rate: 2,370

Section: First Section/ไฟกัส

วันที่: จันทร์ 2 กุมภาพันธ์ 2558

ปีที่: 28

ฉบับที่: 9629

หน้า: 16(ขวา), 13

Col.Inch: 57.13

Ad Value: 135,398.10

PRValue (x3): 406,194.30

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ประธานทปอ.ชี้ทดสอบโอเน็ตต้องวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียก่อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละจังหวัดก็จะจัดส่งอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก ไปประจำในแต่ละโรงเรียน ยกเว้นจังหวัดใดที่ไม่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏตั้งอยู่ เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม ก็ประสานมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นผู้ทำหน้าที่สังเกตการณ์ ซึ่งตรงนี้เป็นมาตรการเสริมเพื่อป้องปรามการทุจริตและดำเนินการมาต่อเนื่องถึง 3 ปีแล้ว ซึ่งนับแต่ที่เคยใช้มาตรการเสริมให้มีผู้สังเกตการณ์ การสอบก็ไม่เคยได้รับรายงานปัญหาในลักษณะนี้

“ยังไม่ได้ปักใจเชื่อแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งผมยืนยันว่า สทศ.ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการทุจริตที่ผ่านมาเมื่อมีการจัดสอบก็มักมีการร้องเรียนต่างๆ แต่เมื่อลงไปตรวจสอบก็จะพบว่า มีพฤติกรรมหรือเหตุการณ์แบบที่มีการร้องเรียน เพราะฉะนั้นต้องรอรายงานข้อมูลเสียก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร ผมไม่อยากจะพูดอะไรไปก่อนเพราะจะกระทบกับครู กับผู้บริหารโรงเรียนที่เขาตั้งใจทำดีก็จะหมดกำลังใจ แต่หากมีการกระทำผิดและมีหลักฐานชี้ชัดเจนนว่าผิดจริงตรงนี้ก็ต้องเอาผิดแน่ เพราะตอนนี้ สทศ.มีระเบียบออกมาชัดเจนแล้ว เช่น หากกรรมการคุมสอบทำผิด มีหลักฐานชี้ชัด ก็ต้องถูกดำเนินการตามวินัย เพราะผิดจรรยาบรรณ และหากเป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายต่อ สทศ.ด้วยแล้ว สทศ. ก็จะฟ้องร้อง เป็นต้น”รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าว